



ปีที่ 67 ฉบับที่ 21447 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หน้า 7

ปลูกโพลแซมยาง-ปาล์ม ลงทุนหมื่น...ได้เป็นแสน

ยาง ปาล์ม ผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ ราคาตก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ขายไม่ได้ราคา แล้วจะเอาอะไรกิน
วันนี้มีอีกทางเลือกเพิ่มรายได้กลุ่มสมุนไพร



อินทรีย์ จ.พัทลุง ร่วมกับสภาเกษตรกร จ.พัทลุง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัทลุง และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ...ส่งเสริมปลูก "โพล" พืชสมุนไพรแซมในสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน

"เราต้องการให้พัทลุงเป็นเมืองสมุนไพรเพราะที่ผ่านมามีคนได้ไม่ค้อยให้ความสำคัญกับพืชชนิดนี้ ทั้งที่มีฝนตกชุก พืชสมุนไพรงอกขึ้นมามากมายเลย ต้องการส่งเสริมให้ปลูกสร้างรายได้เสริม ทั้งยังสอดคล้องกับแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติเราจึงเริ่มส่งเสริมแบบมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยทางกลุ่มมาจะหาพันธุ์มาให้ มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกันราคาไว้ซื้อ"

ชุดเดช อินแพง ประธานกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ จ.พัทลุง บอกถึงวิธีการเข้าร่วมโครงการ ก่อนอื่นเกษตรกรต้องมาขึ้นทะเบียนทำสัญญาเป็นลูกไร่กับกลุ่มฯ จากนั้นซื้อหัวพันธุ์จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ทุกสาขาในพัทลุง ราคา กก.ละ 50 บาท...พื้นที่ 1 ไร่ ใช้หัวพันธุ์ประมาณ 400 กก.

วิธีปลูก...ไถพรวนดินให้ร่วนซุย ตากแดด 1-2 สัปดาห์ ถ้าดินระบายน้ำไม่ดี ให้ยกร่องปลูกกว้าง 50 ซม. สูง 25 ซม. ปลูกห่างกัน 15x15 ซม. เพราะโพลไม่ชอบน้ำขังหรือดินระบายน้ำไม่ดี จะทำให้เหง้าเน่าเสียหาย แต่ถ้าดินระบายน้ำดี ให้ขุดหลุมกว้าง ยาว ลึก อย่างละ 15 ซม. ระยะระหว่างแถว 50x50 ซม. ใส่ปุ๋ยคอกก้นหลุม หลุมละ 200 กรัม จากนั้นหันหัวพันธุ์ให้แต่ละเหง้ามีตา 3-5 ตาหรือแฉ่ง นำหัวพันธุ์ลงปลูกลึก 5-7 ซม. คลุมด้วยฟางหรือหญ้าคาหนา 2 นิ้ว เพื่อป้องกันวัชพืชและรักษาความชื้น



การดูแลรักษา ปลูกได้ 1 เดือน
ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ไร่ละ 50 กก. หรือใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในอัตราเดียวกัน...สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้เมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป

แต่การขุดหัวโพลงขึ้นมาขาย ชูติเดช แนะนำให้
ระวังเป็นพิเศษห้ามขุดให้จอบโคนเหง้าเสียหายเสร็จ
แล้วเอาดินออก ตัดใบและรากทิ้งล้างน้ำให้สะอาด



หัวพันธุ์โพลง กก.ละ 50 บาท ไร่ ใช้ 400 กก. รวม
ต้นทุนค่าพันธุ์โพลง 20,000 บาท

ผลผลิตโดยเฉลี่ยทั่วไป อยู่ที่ไร่ละ 6 ตัน แต่ถ้าดูแลรักษา
อย่างดีและถูกวิธีจะได้ถึง 10 ตัน

ราคาประกันรับซื้อ กก.ละ 20 ทำให้มีรายได้ไร่ละ 120,000 บาท
บาท...สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามได้ที่ 09-1847-2625 (แจ้งชื่อ
และจังหวัดใกล้เคียง)

กรวัฒน์ วินิล